

Số: 60 /CAH

Cầu Ngang, ngày 19 tháng 12 năm 2017

V/v trả lời ý kiến công dân hỏi

SỞ THÔNG TIN VÀ TỈNH TRÀ VINH	YÊN THÔNG
ĐẾN Số	Ngày 22/12/2017
Chuyên:	

Kính gửi: Thường trực Ban Biên tập

Công thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.

Ngày 01/12/2017 Công an huyện Cầu Ngang có nhận được Công văn số 26/BBT-TTQLC ngày 29/11/2017 của Ban Biên tập Công thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về việc chuyển ý kiến công dân hỏi.

Câu hỏi của công dân Huỳnh Thuế Phương, địa chỉ: Số 51, đường 22, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, có nội dung như sau: "Ngày 03/9/2017 tôi có mua cho con tôi ở huyện Cầu ngang tỉnh Trà Vinh 01 chiếc xe máy điện hiệu "Crazy Bull 2" với giá là mười sáu triệu đồng (bao gồm chi phí và thủ tục đăng ký, bắt biển số) của nhà phân phối xe điện Đức Thịnh, địa chỉ đường Nguyễn Đăng, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh. Theo quy định thì xe máy điện phải làm thủ tục đăng ký xe và bắt biển số xe, nhưng đến nay chiếc xe tôi mua nêu trên vẫn chưa được làm thủ tục đăng ký và bắt biển số theo quy định. Tôi liên hệ với nhà phân phối Đức Thịnh thì được trả lời là do Công an huyện Cầu Ngang chưa thể làm thủ tục bắt số vì đang chờ Bộ Công an. Đã hơn 2 tháng mà xe tôi mua chưa được đăng ký và lắp biển số, nay con tôi lại chuyển trường về thành phố Cần Thơ học tập và sinh sống nhưng vì xe chưa được đăng ký và chưa có biển số nên không thể lưu thông đi lại được. Rất mong các cơ quan chức năng trả lời vì sao và sớm giải quyết đăng ký xe cho tôi. Xin cảm ơn!"

Qua nghiên cứu câu hỏi của công dân Huỳnh Thuế Phương, Công an huyện Cầu Ngang trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe, thì xe máy điện phải đăng ký, cấp biển số kiểm soát, kể từ ngày 01/6/2014.

Thực hiện quy định trên thì Công an huyện Cầu Ngang đã tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe máy điện kể từ thời điểm ngày 01/6/2014 cho đến nay. Tuy nhiên trường hợp của công dân Huỳnh Thuế Phương, sau khi mua xe máy điện không trực tiếp mang hồ sơ và xe đến Công an huyện để đăng ký theo quy định, mà ông Phương tự liên hệ với cửa hàng nơi mua xe và được cửa hàng trả lời không chính xác, nên đến nay ông Phương chưa đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp này Công an huyện Cầu ngang đề nghị ông Huỳnh Thuế Phương, mang hồ sơ và xe trực tiếp đến Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Cầu Ngang để đăng ký, cấp biển số theo đúng quy định.

Vậy Công an huyện Cầu Ngang trả lời đến Thường trực Ban Biên tập
Công thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh và công dân Huỳnh Thuế Phương biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN**



Thượng tá Trần Văn Tuấn